

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๔.๔/ว ๕๐๘



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๔.๒/ว ๖๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) โดยให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับสิทธิการใช้งานระบบ MIS เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบลงทะเบียนพบว่ายังมีหน่วยงานที่ได้รับสิทธิการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Financial Analytics) ในระบบ New GFMS Thai (รหัสผู้ใช้งานขึ้นต้นด้วยตัว M) เข้ามาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับสิทธิการใช้งานระบบ MIS สามารถปฏิบัติงานได้ จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการลงทะเบียนถึงวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยขอให้ดำเนินการลงทะเบียนกำหนดผู้มีสิทธิใช้งานระบบ MIS และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาในระบบ New GFMS Thai รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กรณีไม่มีการลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด อาจส่งผลให้เกิดการระงับสิทธิได้ อนึ่ง ระบบลงทะเบียนสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับสิทธิใช้งานระบบ MIS จะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านเครื่อง GFMS Terminal และเครือข่าย intranet แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณไม่มีเครื่อง GFMS Terminal และเครือข่าย intranet ดังนั้น จึงขอให้ประสานงานกับสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อดำเนินการลงทะเบียนผ่านเครื่อง GFMS Terminal ที่สำนักงานคลังจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการคลังภาครัฐ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๙๐-๒ และ ๖๔๒๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย